

HỘI NÔNG DÂN TỈNH Chung tay phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được các cấp hội triển khai.



Hội Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thu) nấu cơm miễn phí cho người dân trong khu cách ly của xã.

Trong những ngày dịch bệnh trên địa bàn huyện Vũ Thu bùng phát, Ủy ban MTTQ xã Vũ Hội cùng Hội Nông dân, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người dân phải đi cách ly tập trung. Bà Nguyễn Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội Nông dân xã đã vận động được 4,3 triệu đồng, 1 thùng khẩu trang, 2 thùng dung dịch sát khuẩn tay, kính chắn giọt bắn hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch. Hội còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tặng quà 42 hộ bị phong tỏa, trao 31 phần quà cho công dân tại khu cách ly tập trung của xã, trao quà hỗ trợ 5 hộ có trường hợp F0. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Bà Nguyễn Thị Như, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Thu cho biết: Từ ngày 10/11 đến nay, các cấp hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Nhiều hội viên tham gia các tổ tuyên truyền lưu động, không quản khó khăn, vất vả đi đến tận các ngõ xóm trong từng khu dân cư; đồng thời, tích cực hỗ trợ các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa của xã; vận động nguồn lực ủng hộ nhu yếu phẩm cho các gia đình phải thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà... Tiêu biểu trong hoạt động này là hội nông dân các xã: Nguyễn Xá, Vũ Hội, Hồng Lý, Đông Thanh, Hiệp Hòa, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Vũ Văn... Và

qua, Hội Nông dân huyện đã tiếp nhận 25.000 khẩu trang y tế do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ để trao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, hỗ trợ các đồng chí là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và hội viên nông dân tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng. Tại Đông Hưng, Hội Nông dân huyện cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chia sẻ: Hội đã đến thăm, động viên và tặng 1.000 khẩu trang cùng 2 triệu đồng ủng hộ các công dân trong khu cách ly tập trung tại xã Minh Phú; tặng quà các địa phương có bệnh nhân Covid-19 ở các xã: Minh Tân, Trung Quan, Phong Châu, Hà Giang, Đông Dương, Đông Tân, Đông Quan mỗi xã 1.000 khẩu trang y tế. Ngoài ra, Hội tiếp tục vận động các nguồn

lực, vật tư, trang thiết bị để hỗ trợ các tổ Covid-19 cộng đồng ở những địa phương có nguy cơ cao.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội thích ứng linh hoạt với công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Trong các hội nghị tập huấn chuyên môn, hội chủ động lồng ghép tuyên truyền cho hội viên về sự nguy hiểm, nguyên nhân, cách phòng tránh, hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Ngoài ra, Hội đã ủng hộ 60 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, vận động hội nông dân các huyện, thành phố ủng hộ 60 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh; vận động được 50.000 khẩu trang y tế, đồng thời trích kinh phí mua thêm 50.000 khẩu trang cấp cho hội nông dân các huyện, thành phố. Toàn bộ số khẩu trang khi được trao cho hội nông dân các huyện, thành phố để tặng khu cách ly tập trung của các huyện và các xã. Nhiều cơ sở hội đã tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: phát khẩu trang, phát cơm miễn phí, phun khử khuẩn, tổ chức hiến máu tình nguyện... tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo hội nông dân các huyện, thành phố tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, đời sống của hội viên, nông dân, có giải pháp hỗ trợ kịp thời những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; gần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

TIẾN DAT

Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII

Cử tri Nguyễn Văn Duy, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy



Nghi quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng tâm hàng đầu bằng sông Hồng và quyết tâm xây dựng Khu kinh tế trở thành trọng điểm, động lực kinh tế của tỉnh. Bởi vậy, thời gian qua, các cấp, các ngành đã cùng nhà đầu tư hạ tầng nỗ lực, tháo gỡ được nhiều khó khăn, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng nên bước đầu đạt được kết quả khích lệ, thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp lớn vào địa bàn. Tôi được biết tỉnh đang xúc tiến, vận động được một số nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái nói riêng, Khu kinh tế Thái Bình nói chung. Đây là những nhà đầu tư khó tính, có những yêu cầu về điều kiện môi trường đầu tư cao nên phải tạo cho họ sự yên tâm và quyết định đầu tư. Vì vậy, tôi mong tỉnh và các địa phương, ngành chức năng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thi công xây dựng hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm phải đi trước, phải nhanh gọn, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển, sẵn sàng đón bắt xu hướng đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, có chính sách hỗ trợ người dân sau thu hồi đất.

Cử tri Nguyễn Viết Luyến, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà



Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đời sống của người dân, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng. Tôi đề nghị các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản bị tổn động do đại dịch Covid-19. Ngoài ra, tôi cũng mong các cơ quan chức năng cần có biện pháp kịp thời phát hiện những ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi để từ đó xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và triển khai tới người chăn nuôi trong tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ người chăn nuôi tham gia tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng chăn nuôi tập trung, hỗ trợ người chăn nuôi về khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi.

Cử tri Phạm Văn Viễn, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ



Sau khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, dẫn đi vào nền nếp. Đặc biệt, các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến đất đai được các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh. Tuy nhiên, tôi thấy ở một số địa phương còn tình trạng sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, vi phạm trong sử dụng đất chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, cả biệt có địa phương có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra vi phạm... Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm; thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm quy trình. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

NHÓM PHÒNG VIÊN

ĐỒNG HỢP Khẩn trương truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng



Người dân khu vực phong tỏa tạm thời tiếp nhận nhu yếu phẩm do người thân cung cấp.

Ngay sau khi thôn Phong Lôi Tây xuất hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, xã Đông Hợp (Đông Hưng) đã nhanh chóng khoanh vùng, thân tốc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Xã đã tiến hành phong tỏa tạm thời thôn Phong Lôi Tây với trên 500 hộ, trên 1.600 nhân khẩu và phong tỏa cục bộ một số địa điểm khác để thực hiện khoanh vùng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ca F0 đầu tiên của xã được xác định vào ngày 30/11, đến ngày 6/12 đã tăng lên 36 ca, trong đó 22 ca F0 ở thôn Phong Lôi Tây, 10 ca F0 ở thôn Phong Lôi Đông. Có gia đình 6 người thì 5 người là F0, 1 gia đình có 4 người thì 3 người là F0, các ca F0 khác chủ yếu liên

quan đến các chùm ca này. Cấp ủy, chính quyền xã đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực thân tốc truy vết, khoanh vùng chống dịch; thiết lập các chốt kiểm soát người ra, vào thôn Phong Lôi Tây. Tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ nhân dân thôn Phong Lôi Tây và các trường hợp nguy cơ cao. Qua truy vết, toàn xã có 320 trường hợp F1, tất cả đã được cách ly y tế theo quy định. Xã cũng đã vận hành 2 khu cách ly tại các điểm trường mầm non của xã thực hiện cách ly tập trung trên 50 F1 là học sinh và giáo viên các trường tiểu học, THCS của xã; phân công mỗi cơ giáo phụ trách 1 phòng chăm sóc các cháu; giáo viên các trường đảm nhận việc nấu ăn cung cấp cho 2 khu cách ly bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS của xã tạm

dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo Đài Truyền thanh tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, tuyên truyền lưu động về tình hình dịch, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của xã để nhân dân biết, không hoang mang, lo lắng như các phương tiện truyền thông, cơ sở sản xuất trên địa bàn xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ cán bộ, người lao động không để dịch xâm nhập. Hiện xã đang huy động các nguồn lực thực hiện test nhanh cho 100% dân số của xã để sàng lọc F0 từ sớm. Bà Vũ Thị Hải, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Hợp cho biết: Tình hình dịch trên địa bàn

diễn biến nhanh trong khi lực lượng y tế mỏng chỉ có 4 cán bộ trạm và 8 y tế thôn nhưng với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện chúng tôi đã nắm lấy lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các trường hợp nguy cơ cao và toàn bộ học sinh các trường tiểu học, THCS, tất cả nhân dân 4 thôn trong xã để nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Việc xét nghiệm được tổ chức theo từng thôn; mỗi thôn chia làm 3 điểm, thông báo nhân dân ra xét nghiệm theo khung giờ, tuân thủ nghiêm khuyến cáo "5K". Tại khu vực phong tỏa tạm thời, Trạm cử cán bộ y tế phối hợp cùng tổ Covid-19 cộng đồng hàng ngày nắm tình hình sức khỏe các trường hợp cách ly y tế tại nhà và nhân dân trong khu, nếu trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho kịp thời báo để xét nghiệm sàng lọc, cách ly y tế. Bên cạnh đó, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà của trường hợp F0, F1, các trường học, trạm y tế...

Cùng với đó, các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng tại các chốt phòng dịch tạm thời của thôn Phong Lôi Tây trực 24/24 giờ vừa bảo đảm nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch vừa bảo đảm đời sống, an ninh trật tự cho bà con trong khu vực phong tỏa. Ông Phạm Văn Vương, Bí thư Chi

bộ, Trưởng thôn Phong Lôi Tây cho biết: Toàn thôn có 3 chốt chính ở các cửa ngõ vào thôn, các ngõ nhỏ ít hộ dân chúng tôi chằng dây, thiết lập hàng rào không cho người ra, vào thôn. Ngoài ra, các thành viên của tổ còn phối hợp cùng các đoàn thể hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa mua đồ dùng thiết yếu; rà soát, thông báo thời gian, địa điểm để nhân dân ra xét nghiệm Covid-19; phân công cán bộ thôn phụ trách từng ngõ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là các hộ có F1 đang cách ly tại nhà.

Từ ngày 10/11 đến ngày 5/12, huyện Đông Hưng có 132 trường hợp F0, 1.178 trường hợp F1, 2.022 trường hợp F2 được cách ly, theo dõi đúng quy định. Để ứng phó hiệu quả với tình hình dịch, huyện chỉ đạo các ngành liên quan, các địa phương đồng thời phát huy vai trò tổ Covid-19 cộng đồng thân tốc truy vết, khoanh vùng chống dịch khi xuất hiện ca F0, cách ly y tế các trường hợp nguy cơ cao; huy động nhân lực, vật lực khẩn trương xét nghiệm bóc tách F0; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; bảo đảm an toàn, chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

THU HIỀN



Khu cách ly tập trung đặt tại Trường Mầm non Đông Hợp.

Hội thảo khoa học về nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Sáng ngày 6/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân viên chức và người lao động tỉnh Thái Bình". Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung như: nắm bắt và định hướng dư luận xã hội qua báo chí, internet, mạng xã hội; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Bình; xây dựng đội ngũ công tác viên dư luận xã hội các cấp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; thực trạng và giải pháp nâng cao công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cho công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Bình...

MAI THƯ

Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 không còn bệnh nhân thu dung, điều trị

Thông tin từ Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 (Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình), ngày 6/12 Bệnh viện đã tổ chức công bố khởi bệnh cho 15 bệnh nhân Covid-19 và chuyển 9 bệnh nhân đến cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 đặt tại Trường Đại học Thái Bình. Hiện tại Bệnh viện không còn bệnh nhân thu dung, điều trị. Bệnh viện đang tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, đồng thời cho cán bộ, nhân viên y tế cách ly, theo dõi sức khỏe. Dự kiến ngày 14/12 Bệnh viện sẽ tổ chức đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh bình thường sau hơn 20 ngày thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

NHƯ HOANG

Tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Ngày 6/12, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phong tỏa ngõ 98, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) đã tiếp nhận hỗ trợ của các đơn vị, nhóm thiện nguyện. Trong đó, Tỉnh đoàn trao tặng 50kg gạo; nhóm thiện nguyện Thái Bình trao tặng 10 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất; Thành đoàn Thái Bình trao tặng kính chắn giọt bắn cho người dân khu vực phong tỏa. Bên cạnh đó, ngày 7/12, Tỉnh đoàn trao tặng 1.000 khẩu trang y tế cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Lê Hồng Phong. Sự hỗ trợ của các đơn vị sẽ giúp địa phương và nhân dân có thêm nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

KUÂN PHƯƠNG